

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยสามัญปีที่ ๑ / ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรชาติ การพงษ์	ประธานสภา	สุรชาติ การพงษ์	
๒	นายศิวิเศษ ทิพงษ์	รองประธานสภา	ศิวิเศษ ทิพงษ์	
๓	นางสาวพิชญากรณ์ การนิตย์	เลขานุการสภา	พิชญากรณ์ การนิตย์	
๔	นายสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ	สมาชิกสภา ทต.	สัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ	
๕	นายอนัน การใส	สมาชิกสภา ทต.	อนัน การใส	
๖	นายอัมพร การปรีชา	สมาชิกสภา ทต.	อัมพร การปรีชา	
๗	นางแสงเดือน นันสมบัติ	สมาชิกสภา ทต.	แสงเดือน นันสมบัติ	
๘	นายพุดอูดม การภักดี	สมาชิกสภา ทต.	พุดอูดม การภักดี	
๙	นายรุ่งโรจน์ กุลเกษตร	สมาชิกสภา ทต.	รุ่งโรจน์ กุลเกษตร	
๑๐	นายวิศรุต จินามณี	สมาชิกสภา ทต.	วิศรุต จินามณี	
๑๑	นายณัฐนนท์ เดชโกพรม	สมาชิกสภา ทต.	ณัฐนนท์ เดชโกพรม	

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชัยณรงค์ ภูนิ	นายกเทศมนตรี	ชัยณรงค์ ภูนิ	
๒	นายประสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ	รองนายกเทศมนตรี	ประสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ	
๓	นายพิเนตร คำมีภักดี	รองนายกเทศมนตรี	พิเนตร คำมีภักดี	
๔	นายวิเวท การสะอาด	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	วิเวท การสะอาด	
๕	นางสาวนิยม พรมเสนา	เลขานุการนายก	นิยม พรมเสนา	
๖	นายปรเมศวร์ อิมแมน	ปลัดเทศบาล	ปรเมศวร์ อิมแมน	
๗	นายเกษม หาระสิทธิ์	รองปลัดเทศบาล	เกษม หาระสิทธิ์	
๘	นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ	หัวหน้าสำนักปลัด	รุ่งทิพย์ การประไพ	
๙	นางสุนันทนา สารพันธ์	ผอ.กองคลัง	สุนันทนา สารพันธ์	
๑๐	นางสาวสุภาพ การประสพ	ผอ.กองการศึกษา	สุภาพ การประสพ	
๑๑	นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	อรุณวรรณ อุทัยคำ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๒	นายไชยวัฒน์ ภูปาทา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. ๓	ไชยวัฒน์ ภูปาทา	
๑๓	นายกษาปณ์ มาตประสงค์	กำนัน	กษาปณ์ มาตประสงค์	
๑๔	นายอดุล บุญศรีนาค	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒	อดุล บุญศรีนาค	
๑๕	นางกัญญา การประไพ	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๙	กัญญา การประไพ	
๑๖	นายจรรยา พัฒบุบผา	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘	จรรยา พัฒบุบผา	
๑๗	นายสมพงษ์ การสะอาด	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. ๕	สมพงษ์ การสะอาด	

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรชาติ การพงษ์

ประธานสภา ฯ

๑.๑ การตัดต้นไม้บริเวณโรงกรองน้ำหมู่ที่ ๑

กระผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ ๑ ขอให้เทศบาลตำบลม่วงนาคำดำเนินการตัดต้นไม้ที่ส่งกลิ่นเหม็นบริเวณโรงกรองน้ำหมู่ที่ ๑ หรือบริเวณที่ทำการเดิมของเทศบาลตำบลม่วงนาคำ จึงขอให้ทางเทศบาลตำบลม่วงนาคำได้พิจารณาด้วยครับ

๑.๒ การจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน

ด้วยโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายนจะจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทุนก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ซึ่งปัจจุบันมีการก่อสร้างไปบ้างแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างต่อ โครงการดังกล่าวเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุตรหลานและเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงขอความอนุเคราะห์มายังทุกท่าน ไม่ว่าจะป็นพนักงานเทศบาล ข้าราชการ สมาชิกสภา ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยกำหนดการจัดงานผ้าป่าขึ้นช่วงเดือนเมษายน รูปแบบการจัดงานจะมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกิจกรรมของผู้สูงอายุและเยาวชน จะมีการแข่งขันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนเงินรางวัลการจัดกิจกรรม เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์โพธารามจะเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบซึ่งท่านได้สมทบทุนมาเพื่อจัดกิจกรรมจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท

๑.๓ เชิญร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างศาลพระภูมิวัดป่าอัมพวัน

ด้วยคณะสงฆ์วัดป่าอัมพวัน หมู่ที่ ๓ บ้านม่วงใต้จะดำเนินการก่อสร้างศาลพระภูมิ แต่ในการดำเนินการก่อสร้างวัดป่าอัมพวันยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้าง จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาท่านร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างศาลพระภูมิดังกล่าว

๑.๔ ตามที่กระผมได้เข้าร่วมประชุมกับ อบจ.กาฬสินธุ์ และที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับงบประมาณและโครงการในการก่อสร้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ประชุมแจ้งว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการของเทศบาลตำบลม่วงนาไม่อยู่ในแผนงานของอบจ.กาฬสินธุ์ ดังนั้นจึงฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสาน อบจ.กาฬสินธุ์ด้วยครับ เพื่อจะได้หาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ส่วนเรื่องการขอความอนุเคราะห์รถเกรดเดอร์จาก อบจ.กาฬสินธุ์เพื่อปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลกระผมก็มีการประสานงานกับ ท่าน สจ. อยู่เป็นระยะทราบว่าช่วงนี้ยังไม่ถึงเขตอำเภอดอนจานครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนาสมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

นายสุรชาติ การพงษ์
ประธานสภา

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ท่านสมาชิกคงได้อ่านรายงานการประชุมทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยและจะเพิ่มเติมที่ท่านเลขาสภาฯ บันทึกลง อาจไม่ตรงตามที่ท่านพูดหรือเสนอต่อที่ประชุม ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไข ลำดับต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง จำนวน ๑๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓

นายสุรชาติ การพงษ์
ประธานสภา

สำหรับวาระที่ ๓ เสนอเพื่อทราบและพิจารณา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงนา ประจำปี ๒๕๖๓ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ

นายอนัน การใส
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายอนัน การใส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต ๑ ผมขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ตามกำหนดเดิมของปีที่ผ่านมา จำนวน ๔ สมัยครับ

นายปรเมศวร์ อิมแมน
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การกำหนดสมัยประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีต้องเป็นไปตามระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาฯ นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีเพื่อพิจารณากำหนดสมัย

ตามมาตรา ๒๔ ได้กำหนดให้มีจำนวนสมัยประชุมได้ปีละไม่น้อยกว่า ๒ สมัย แต่ไม่เกินปีละ ๔ สมัย โดยมาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้

๑. สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุมสามัญได้มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
๒. แต่กรณีจำเป็นสามารถขยายเวลาได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนการประชุมสมัยวิสามัญ เป็นการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ โดยมีความจำเป็นของการประชุมเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนเรียกประชุมและแต่ละสมัยมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

นายสุรชาติ การพงษ์
ประธานสภา ฯ

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้นำเรียนรายละเอียด ระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ การกำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับในปีที่ผ่านมาเราได้กำหนดสมัยประชุมเป็น ๔ สมัย มีท่านสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านสมาชิกเสนอเพิ่มเติม ลำดับต่อไปกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ หากที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย คือ

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑	วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒	วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓	วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔	วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

และสมัยวิสามัญไม่เกิน ๒ สมัย ตามความจำเป็นครับ

เชิญยกมือให้ความเห็นชอบครับ

ประชุม

- มิมติ ดังนี้

(๑) เห็นชอบเป็นเอกฉันท์	จำนวน ๑๐ เสียง
(๒) ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
(๓) งดออกเสียง	จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นายสุรชาติ การพงษ์
ประธานสภา ฯ

สำหรับในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายอนัน การใส
สมาชิกสภา ฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเพิ่มเกี่ยวกับการจัดทำป้ายบอกทาง เนื่องจากบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ มาจากทางบ้านกลางหมื่น มีทางโค้งหักศอกทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเหตุที่เกิดขึ้นช่วงหลังปีใหม่มีผู้เสียชีวิตด้วย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียจึงอยากจะเสนอให้มีการจัดทำป้ายบอกทางให้แก่ผู้สัญจรไปมาด้วยครับ จำนวน ๒ ป้ายน่าจะเพียงพอ

นายปรเมศวร์ อิมแมน
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ถนนเส้นนี้ทราบว่าเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.กาฬสินธุ์ หากจะมีการ
ดำเนินการใด ๆ จะต้องได้รับการอนุญาตจาก อบจ.กาฬสินธุ์ก่อนดำเนินการ และในปี
เทศบาลตำบลม่วงนาเป็นเจ้าภาพในการประสานแผนพัฒนามีหน้าที่รวบรวมแผนทั้ง
อำเภอส่งอบจ. กาฬสินธุ์ หากมีโครงการใดที่เทศบาลตำบลม่วงนาเสนอไปยัง อบจ.กาฬสินธุ์
แต่ไม่ได้รับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาก็จะมีรอบการปรับปรุงแผนพัฒนาอีกครั้ง ซึ่งเมื่อมีการ
ปรับปรุงแผนเทศบาลตำบลม่วงนาก็จะดำเนินการหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้
เสนอโครงการเข้าไปอีกครั้ง สำหรับโครงการการรถเลนหมู่ที่ ๗ ก็เช่นกันก็จะได้เสนอเข้า
ไปอีกครั้งครับ

นายชัยณรงค์ ภูณี
นายก ทต.ม่วงนา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมขอเรียนชี้แจงเป็นข้อ ๆ ดังนี้

๑. เรื่องป้ายบอกทางบริเวณทางโค้งหมู่ที่ ๗ ทางไปบ้านกลางหมื่น กระผมได้
ส่งหนังสือราชการแจ้งไปยัง อบจ. กาฬสินธุ์แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข และ
กระผมจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ติดต่อประสานงานไปยัง อบจ.กาฬสินธุ์อีก
ครั้ง

๒. เรื่องการปรับเกรดถนนก็เช่นกันก็มีการประสานไปยังท่านสจ.วิสาขา ภา
ประดิษฐ์ ว่าจะมีการเข้าดำเนินการในช่วงใด ก็ทราบว่าตอนนี้เข้าดำเนินการอยู่อำเภออื่น
สำหรับเขตอำเภอตอนจวนก็จะเข้ามาดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ ครับ

๓. เรื่องการตัดต้นไม้ต้นตื้นเปิดที่อยู่บริเวณโรงกรองน้ำหมู่ที่ ๑ ตามที่ท่าน
ประธานสภาแจ้งให้ทราบที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าว
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้นตื้นเปิดส่งกลิ่นรบกวนประชาชน สำหรับการแก้ปัญหา
ดังกล่าวกระผมมีโครงการที่จะดำเนินการอยู่แล้วที่จะดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ คือโครงการ
๕ ส. ก็จะมีการประสานเชิญชวนไปยังผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนให้ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้า บริเวณข้างถนน เก็บกวาด
ขยะต่าง ๆ ก็จะได้ประสานงานไปอีกครั้งครับ

๔. เรื่องการจัดงานบุญคุณลานเบื้องต้นกระผมก็ได้มอบให้เลขานุการ คุณนิย
มพรเสนา ประสานเบื้องต้นรูปแบบการจัดงานกับท่านปลัดเทศบาลแล้ว ทราบว่ามี
แบ่งงานกันในรายละเอียดเบื้องต้นคร่าว ๆ แล้ว

๕. เรื่องโครงการในแผนพัฒนาของอบจ.ขอเรียนว่าเทศบาลตำบลม่วงนาได้ส่ง
โครงการต่าง ๆ ที่ผ่านการประชาคมแล้วไปยัง อบจ. กาฬสินธุ์ ส่งไปหลายโครงการด้วย
ตามที่ท่านประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น ว่าโครงการของเทศบาลตำบลม่วง
นาไม่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา สำหรับเรื่องนี้จะได้ประสานและติดตามอีกครั้ง
ครับ

นายปรเมศวร์ อิมแมน

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปลัดเทศบาล

ตามที่กระผมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับเราสามารถเพิ่มเข้าในแผนพัฒนาได้ครับเพราะจะมีรอบการปรับปรุงแผนพัฒนา ซึ่งเทศบาลเรามีหน้าที่รวบรวมโครงการของแต่ละตำบลส่ง อบจ. หากโครงการไหนตกไปกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเติมเข้าไปในแผนในรอบการปรับปรุงแผนอีกครั้งครับ และกระผมขอเพิ่มเติมเรื่องการจัดงานบุญคุณลานครับ รูปแบบการจัดงานกระผมได้ทราบเบื้องต้นบ้างแล้ว สำหรับกำหนดการจัดงานตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน การจัดงานจะจัดขึ้น ๒ วันคือวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และการจัดเตรียมสถานที่ก็ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำหรับการจัดงานจะแยกออกเป็น ๒ ส่วนคือ ในส่วนของท้องถิ่นและท้องที่ แต่กิจกรรมต่าง ๆ เราก็จะดำเนินการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขบวนพาเหรด รถแห่ หรือแม้แต่การแสดงบนเวทีที่จะได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป สำหรับในวันนี้ก็จะเรียนปรึกษาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑. การแต่งกายหญิงเป็นชุดผู้ไทโทนสีดำ ผู้ชายเป็นชุดเสื้อหม้อฮ่อม รูปแบบการจัดขบวนประมาณ ๖๐ - ๘๐ คน ผู้ร่วมขบวนประกอบด้วยพนักงานเทศบาล สมาชิกสภา กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่วงนาทุกท่าน
๒. รูปแบบการจัดขบวนการเดินทาง การถือป้าย การถือธงชาติ เทศบาลตำบลม่วงนารับผิดชอบในการจัดรูปขบวน
๓. เรื่องการจัดประดับเต็นท์พร้อมทั้งจัดแสดงสินค้าของดีประจำตำบล เทศบาลตำบลม่วงนารับผิดชอบ แต่ก็ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนประสานกลุ่มอาชีพได้นำสินค้าของดีประจำตำบลได้นำสินค้ามาแสดง
๔. เรื่องการแสดงบนเวที สำหรับกิจกรรมบนเวทีมีการแสดงของแต่ละตำบลทั้งการเต้นประกอบเพลงทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วประกอบการเล่นของทีมแดนเซอร์ของเทศบาลทีละ ๘ คน จำนวน ๒ ทีม ซึ่งเทศบาลตำบลม่วงนามีการวางแผนงานไว้เรียบร้อยแล้ว และมีการซ้อมเต้นไปบ้างแล้วสำหรับนักร้องขอให้ที่ประชุมได้เลือกนักร้องเลยครับ

นายประสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอนายอนัน การใส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต ๒ เป็นนักร้อง

นายสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ
สมาชิกสภา ฯ เขต ๑
นำ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอนายประสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนาเป็นนักร้องนำ

นายอนัน การใส
สมาชิกสภา ฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมเห็นด้วยตามที่ท่านสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ เสนอนายประสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนาเป็นนักร้องนำ

นายสุรชาติ การพงษ์

กระผมจะขอมติที่ประชุมเลยครับ ถ้าที่ประชุมเห็นชอบให้ท่านประสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ ร้อง

ประธานสภา ฯ

นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนาเป็นนักร้องนำ เชิญยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติให้นายประสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ เป็นนักร้องนำ

๕. เรื่องงบประมาณในการดำเนินโครงการบุญคุณลานในครั้งนี้อีกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งไว้ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการบุญคุณลาน เทศกาลของดีอำเภอตอนจวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

กระผมก็ขอแจ้งเรื่องประเพณีบุญคุณลานไว้เพียงเท่านี้ ก็ขอฝากทุกท่านขอให้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของตำบลเราครับ

นายสุรชาติ การพงษ์
ประธานสภา ฯ

สำหรับการแต่งกายของผู้ชายกระผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดผู้ไทเหมือนกันครับ เพราะทุกคนจะมีชุดผู้ไทส่วนถ้าจะให้ใส่เสื้อหม้อฮ่อมต้องไปซื้อใหม่ครับ มีท่านมาชิกท่านอื่นจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญเสนอได้ครับ

นายพุ่มอุดม การภักดี
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมีเรื่องจะแจ้งเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของเทศบาลตำบลม่วงนาสีบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาทุกท่านก็คงได้ทราบข่าวการลักทรัพย์ที่บ้านนา บ้านของนายมานิตย์ การสะอาด หลังจากเกิดเหตุมีชาวบ้านเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเทศบาลตำบลม่วงนาว่ามีมาตรการอย่างไร มีกล้องที่ตัวที่สามารถใช้งานได้และเป็นไปได้หรือไม่ถ้าอยากให้มีการติดตั้งเพิ่มอีก ๔ จุด ตรงบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านส่วนเรื่องบุญคุณลานก็เช่นเคยครับกระผมจะได้นำแผงโซล่าเซลล์มาแสดงโชว์เหมือนเดิมครับ

นายชัยณรงค์ ภูนิ
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหนังสือให้สำรวจการขอสนับสนุนงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดผ่านไปแล้ว และกระผมจะได้ขอใหม่เพิ่มเติมในงบประมาณ ๒๕๖๓ แต่ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็คงต้องมีการพิจารณาว่าจะย้ายจุดได้หรือไม่ ต้องพิจารณากันอีกครั้งเพราะตอนนี้เรามีทั้งหมด ๘ ตัว สำหรับตรงนี้ต้องมีการประมาณราคากันอีกครั้งเพราะการจะติดตั้งกล้องแต่ละตัวต้องใช้งบประมาณสูงมากพอสมควรจึงจะได้มาตรฐาน

นายสุรชาติ การพงษ์
ประธานสภา ฯ

มีท่านใดจะเพิ่มเติมเชิญครับ

นางกัญญา การประไพ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๙

ดิฉัน นางกัญญา การประไพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ สำหรับเรื่องบุญคุณลาน อำเภอดอนจานนัดประชุมในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนั้นดิฉันจึงไม่ทราบรายละเอียดรูปแบบการจัดงานค่ะ สำหรับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เทศบาลตำบลม่วงนาเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครั้งต่อ ๆ ไปก็ขอให้ทางเทศบาลได้เชิญให้ตัวแทนชุมชน กำหนด ผู้ใหญ่บ้านให้เข้าร่วมประชุมอีกเช่นเคย โดยเฉพาะช่วงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขอให้กำหนด ผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพราะเป็นคนในพื้นที่ที่จะทราบถึงความต้องการของประชาชน ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะ

นายสุรชาติ การพงษ์
ประธานสภา ฯ

ในครั้งต่อ ๆ ไปเราก็จะเชิญตัวแทนชุมชน กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมทุกครั้งครับ เพื่อจะได้พัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นไปด้วยกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อความสามัคคีในชุมชน เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป เชิญท่านสมาชิกท่านอื่นครับ

นายวิศรุต จินามณี
สมาชิกสภา ฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังนี้ครับ

๑. เรื่องน้ำประปา เป็นประจำทุกปีเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ ปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภค - บริโภค ปัจจุบันถึงกับน้ำประปามีจำนวน ๓ ถัง ซึ่งไม่เพียงพอขอให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาตรงจุดนี้ด้วยถ้ามีความเป็นไปได้ก็ขอให้เพิ่มอีกจำนวน ๑ ถัง
๒. เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ กระผมขอเพิ่มเติมเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างอีก ๑ จุด หลังบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายสมพงษ์ การสะอาด บริเวณนั้นมีตมมากเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนและผู้สัญจรไปมาในพื้นที่

นายปรเมศวร์ อิมแมน
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้าเป็นเรื่องด่วนเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอให้ท่านสมาชิกหรือท่านผู้นำชุมชน ให้ทำเป็นหนังสือราชการเข้ามาเพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้า เรื่องน้ำประปา ส่วนเรื่องไฟฟ้ากระผมขอตรวจสอบอีกครั้งว่ามีสายเมน - สายหลัก ถึงจุดไหนและจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปขอตรวจสอบก่อนครับ

นางแสงเดือน นันสมบัติ
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนสอบถามโครงการก่อสร้าง - โครงการซ่อมแซมของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะดำเนินการในช่วงไหนอย่างไร

นายปรเมศวร์ อิมแมน
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับโครงการนี้เป็นการกันเงินจำนวน ๓ โครงการ และกระผมจะได้สอบถามผู้ประมาณราคาคือนายพิสิษฐ์ ศรีแสนรงค์ นายช่างโยธา อีกครั้งว่ายังเป็นราคาเดิมอยู่หรือไม่เพราะเป็นการประมาณการคนละช่วงเวลา กระผมคิดว่าก่อนปิดสมัยประชุมสภาสมัยที่ ๑ ภายในกุมภาพันธ์นี้น่าจะได้ทราบในรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ขอให้ท่านสมาชิกสบายใจได้เลยว่าเราจะมีผลการดำเนินการอย่างแน่นอน

นายสุรชาติ การพงษ์
ประธานสภา ฯ

เชิญท่านอื่นครับ

นายจรรยา พัฒนา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมขอฝากท่านนายกถ้ามีโครงการดี ๆ ขอให้เชิญตัวแทนชุมชนหรือกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่น ที่ท้องถิ่นของเรา
ร่วมกัน อีกเรื่องคืออยากให้ทางเทศบาลได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง
เจาะบาดาล แต่ไม่ทราบว่า จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อันนี้ฝากไว้เพื่อพิจารณา
เพราะตำบลม่วงนามีการเจาะน้ำบาดาลเยอะมาก

นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สำหรับเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหารและระเบียบหลักการต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ
ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ หน่วยงานอื่นเข้ามา
เกี่ยวข้องหลาย ๆ อย่าง ต้องมีการศึกษาระเบียบข้อกฎหมายอีกครั้งครับว่าสามารถ
ดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

นายวิศรุต จิณามณี
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
อยากเพิ่มเติมเรื่องงานบุญประเพณีประจำปีของชาวตำบลม่วงนา กระผมอยากให้ชาว
ตำบลม่วงนาเรามีจุดเด่นด้านงานบุญประเพณีประจำปี ก็ขอเสนอให้มีการจัดทำ
ประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นงานประเพณีของชาวตำบลม่วงนา เพื่อเป็นจุดเด่นของตำบล
ม่วงนาครับ

นายสุรชาติ การพงษ์
ประธานสภา ฯ

กระผมทราบมาว่าเรากำลังจะดำเนินการปลูกบัวแดง บริเวณหนองเม็กใหญ่หมู่ที่ ๔
ครับ
โดยจะได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นหมู่บ้านนาร่อง
สำหรับในวันนี้ก็มีหลาย ๆ เรื่องที่ท่านผู้นำได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเราก็จะได้มีการ
ปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป มีท่านสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
หรือท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๔ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด
เพิ่มเติมสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครั้ง
ต่อไปคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณทุกท่านครับ กระผมขอปิดการ
ประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ) - พิชญาภรณ์ การนิത്യ- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพิชญาภรณ์ การนิത്യ)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

(ลงชื่อ) - สุรชาติ การพงษ์ - ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรชาติ การพงษ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอนันท์ การใส)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอัมพร การปรีชา)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศิววิเศษ ทิพวงษ์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(น.ส. พิชญากรณ์ การนิทย์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิศรุต จินามณี)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางแสงเดือน นันสมบัติ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรชาติ การพงษ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒